

## Hải Phòng: Hiệu quả từ xây dựng nông thôn mới

Năm 2018, thành phố Hải Phòng có thêm 15 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành 19 tiêu chí lên 89 xã. Cuộc sống của người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thực sự khởi sắc cùng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Những ngày này, có mặt tại các huyện nông thôn của thành phố Hải Phòng, chúng tôi được nhiều người dân chia sẻ niềm vui, phấn khởi với diện mạo làng quê đã có nhiều thay đổi. Hệ thống trường học, công trình giao thông, trạm xá, nhà văn hóa... đã được đầu tư, xây dựng cùng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đạt được kết quả này là do thành phố đã quan tâm ưu tiên đầu tư nguồn lực lớn cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng trong năm 2018, UBND thành phố Hải Phòng đã sử dụng trên 860 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước để hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới cấp xã (50 xã còn lại của chương trình xây dựng nông thôn mới) theo hướng đồng bộ, hiện đại. Các địa phương đã tiếp nhận hơn 22 nghìn tấn xi măng và đã thi công trên 100 km đường giao thông. Đến nay, Hải Phòng đã có 107/156 xã, phường, thị trấn cơ bản hoàn thành đường giao thông thôn xóm; 95/149 xã, phường, thị trấn cơ bản hoàn thành đường giao thông trục chính nội đồng.

Với phương châm, “Xây dựng nông thôn mới phải thiết thực nâng cao chất lượng đời sống và tăng thu nhập cho người dân”, điểm nổi bật ở Hải Phòng là các cấp chính quyền đã quan tâm mời gọi, thu hút được những doanh nghiệp có thế mạnh về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Theo đó, thành phố Hải Phòng đã thu hút được 8 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích hơn 284,8 ha, vốn đầu tư trên 1.170 tỷ đồng. Điển hình là các dự án như Công ty TNHH Kỳ Duyên đầu tư dự án trồng trọt ứng dụng công nghệ cao ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo; Dự án trồng hoa cao cấp của Công ty cổ phần Châu Giang ở xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên; dự án của VinEco tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo mang lại giá trị kinh tế cao gấp 30 - 40 lần so với trồng lúa; dự án trồng dưa kim Hoàng hậu, dưa lê trong nhà lưới tại huyện Vĩnh Bảo; mô hình nuôi rươi kết hợp cây lúa chất lượng cao ở huyện Kiến Thụy cho thu hoạch cao gấp 20 lần so với sản xuất lúa... Đồng thời, thành phố Hải Phòng cũng đang hỗ trợ 15 doanh nghiệp khảo sát, chuẩn bị đầu tư, dự kiến tổng diện tích hơn 1.834ha, vốn đầu tư khoảng trên 8.400 tỷ đồng...

Chị Nguyễn Thị Thơm ở xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) phấn khởi cho biết: “Nhờ trồng dưa kim Hoàng hậu, năm qua gia đình tôi đã có thu nhập trên 150 triệu đồng. Đây là loại cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, gia đình tôi sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích do sản phẩm đã được một số đơn vị ký bảo đảm đầu ra”.

Cùng với phát triển sản xuất, trong xây dựng nông thôn mới, thành phố Hải Phòng cũng chú trọng nâng cao chất lượng đời sống toàn diện của người dân; tập

trung triển khai xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao tại các xã đã đạt chuẩn. Trên địa bàn thành phố, nhiều mô hình hoạt động cùng các phong trào thi đua có hiệu quả đã được duy trì và nhân rộng như: Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, các “Mô hình thu nhập cao, hộ kinh doanh giỏi”, “Nhà sạch, vườn đẹp”...

Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều địa phương tập trung cao nguồn kinh phí nông thôn mới (NTM) được thành phố hỗ trợ để đầu tư xây dựng các công trình trường học. Đến nay toàn thành phố có khoảng trên 253 công trình trường học được triển khai xây dựng, cải tạo khang trang, hiện đại hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy và học ở địa phương.

Nhờ đó, đến nay đời sống của người dân tại nhiều huyện nông thôn ở Hải Phòng đã được cải thiện rõ nét cùng quá trình xây dựng nông thôn mới. Tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Dương..., các xã xây dựng NTM đều quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, các khu cánh đồng lớn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, huyện Vĩnh Bảo đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao vào các vùng sản xuất ở xã Tân Liên, Tam Đa...; các huyện An Dương, Tiên Lãng, Kiến Thụy quy hoạch nhiều vùng chăn nuôi tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP. Tính đến đầu năm 2019, toàn thành phố đã gần 240 vùng sản xuất tập trung lúa, rau màu, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho thu nhập bình quân từ 150 - 250 triệu đồng/ha/năm. Đến cuối năm 2018, thành phố Hải Phòng đã có thêm 15 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành 19 tiêu chí lên 89 xã.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nói trên, thực tế xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hải Phòng vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Công tác tuyên truyền tại một số địa phương còn mang tính thời điểm; thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn tại một số xã còn chậm; việc liên kết giữa "4 nhà" (nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - người dân) trong phát triển sản xuất chưa thực sự chặt chẽ, chưa tạo được các chuỗi giá trị bền vững; hoạt động xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường nông thôn một số nơi chưa triệt để...

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, năm 2019, Hải Phòng sẽ chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của thành phố là phấn đấu có 139/139 (đạt 100%) số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng công trình huyện nông thôn mới tại hai huyện Cát Hải và An Dương để cơ bản hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2019. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đó, các địa phương trên địa bàn toàn thành phố sẽ tập trung cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên cơ sở tiếp tục nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả; tăng cường phối hợp các ngành chức năng trong quá trình thực hiện, tích cực huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng nông thôn mới; coi trọng vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nông thôn mới; quan tâm tháo gỡ

vướng mắc về cơ chế và có những chính sách phù hợp, khích lệ các địa phương đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

Có thể thấy, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hải Phòng những năm qua đã lan tỏa lớn đến các tổ chức chính trị - xã hội, người dân. Hiệu quả thu được từ xây dựng nông thôn mới đã không chỉ giúp các địa phương khai thác, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế sẵn có mà còn tạo cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các địa phương trên địa bàn TP. Hải Phòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân./.

Bài, ảnh: Phạm Minh Hà

<http://dangcongsan.vn/kinh-te/hai-phong-hieu-qua-tu-xay-dung-nong-thon-moi-513603.html>